

# สุนัขสายพันธุ์ปอมพู | Pomapoo



## สุนัขสายพันธุ์ ปอมพู (Pomapoo)

**ปอมพู Pomapoo** เป็นสุนัขพันธุ์ผสม เป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์สุนัขปอมเมอเรเนียน และ ทอยพุดเดิ้ล ลูกสุนัขเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัด ฉลาด และน่ารัก ได้รับลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์ทั้งคู่ เจ้าปอมพูเรียกอีกอย่างว่า Pooranian, Pompoo และ Pomeroodle

ลูกหมาที่น่ารักเหล่านี้สร้างเป็นสุนัขที่เลี้ยงในคอนโดที่ดีและพวกน้องยังทำงานได้ดีในครัวเรือนขนาดใหญ่ เข้าสังคมตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อดึงเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดออกมา และสร้างความมั่นใจให้กับลูกสุนัขที่เป็นมิตรและมั่นใจ

**ปอมพู Pomapoo** เป็นสุนัขพันธุ์ผสม เป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์สุนัขปอมเมอเรเนียน และ ทอยพุดเดิ้ล ลูกสุนัขเหล่านี้มี

# ขนาดกะทัดรัด ฉลาด และน่ารัก ได้รับลักษณะเด่นจากพ่อแม่พันธุ์ทั้งคู่

## ประวัติสุนัขพันธุ์ปอมพู (Pomapoo)

สายพันธุ์สุนัข ปอมพู อาจมีอยู่ตามธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่นักออกแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เริ่มตั้งใจผสมปอมเมอเรเนียนและทอยพุดเดิ้ลในปลายปี 1990 ซึ่งน่าจะอยู่ในอเมริกาเหนือ

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องการผสมผู้เลี้ยงพันธุ์ทั้งสองเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่มักเกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์แท้และสร้างสุนัขที่เป็นเพื่อนที่ชาญฉลาดและน่ารัก นื่องๆยังคงสร้าง เจ้าปอมพู ต่อไปเมื่อมีความต้องการลูกสุนัขพันธุ์ผสมเพิ่มขึ้น

แม้ว่าปอมพูจะเริ่มต้นจากการเป็นดีไซเนอร์ แต่บางตัวก็ลงเอยในศูนย์พักพิงหรืออยู่ในความดูแลของกลุ่มกู้ภัย พิจารณาการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหากคุณตัดสินใจว่านี่คือสายพันธุ์สำหรับคุณ

ตรวจสอบที่พักพิงในพื้นที่ของเพื่อนๆ ค้นหาหน่วยกู้ภัย ปอมพู หรือตรวจสอบกับหน่วยกู้ภัย Pomeranian หรือ Poodle เฉพาะสายพันธุ์ เนื่องจากบางครั้งพวกน้องจะช่วยนำสุนัขสายพันธุ์ผสมกลับบ้าน ปัจจุบัน ปอมพู ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก American Kennel Club

## ไฮไลท์สุนัขพันธุ์ปอมพู

- เจ้าปอมพู เป็นสุนัขพันธุ์ผสม นื่องๆไม่ใช่พันธุ์แท้เหมือนผู้เลี้ยงของปอมหรือพุดเดิ้ล
- สีหลักของปอมพูคือ สีน้ำตาล สีดำ สีขาว สีแดง สีน้ำตาลแกมเหลือง สีน้ำตาลแกมน้ำเงิน บางครั้งขนของพวกน้องแข็งและบางครั้งพวกน้องก็มีสีผสมกัน
- น้องๆมักจะมีขนที่มีความยาวสั้นถึงปานกลางและเป็นผ้าโปร่งแสง หากปอมพูได้รับขนของผู้เลี้ยงพุดเดิ้ล พวกน้องก็อาจแพ้ง่าย
- เจ้าปอมพู มีระดับพลังงานปานกลางและไม่ต้องออกกำลังกายมากเกินไป การเดินวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้ว
- เนื่องจากปอมพูเป็นสุนัขตัวเล็ก น้องๆจึงสามารถได้รับบาดเจ็บได้ง่ายจากเด็กที่ตื่นเต้นมากเกินไป เจ้าปอมพู เป็นมิตรและรักเด็กมากที่สุดวิธีโต้ตอบอย่างอ่อนโยน
- Pompoos ไม่ชอบการแยกตัว ดังนั้นบ้านสุนัขหลายหลังจึงอาจเหมาะ

# หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

f KAWAII BEAR



## ขนาดสุนัขพันธุ์ปอมพู

เนื่องจากปอมพูเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีมาตรฐานไม่มากนักในเรื่องขนาด ที่กล่าวว่าเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เลี้ยงของปอมเมอเรเนียนและทอยพุดเติ้ลคุณสามารถคาดหวังให้ เจ้าปอมพู อยู่ด้านเล็ก ๆ

ส่วนใหญ่มิน้ำหนักตั้งแต่ 5 ถึง 15 ปอนด์ และมีความสูงตั้งแต่ 8 ถึง 10 นิ้ววัดจากหัวไหล่ อย่างไรก็ตาม หลายๆ ตัวอาจมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ได้ ตัวผู้มักจะวิ่งใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย

## ลักษณะนิสัยสุนัขพันธุ์ปอมพู

คนรัก ปอมพู หลายคนอธิบายว่าสุนัขเหล่านี้เป็นมิตรและผ่อนคลายด้วยทัศนคติที่มีความสุข พวกมันจงใจและน่ารัก และถูกกล่าวขานว่าเป็นสุนัขตัวเล็กที่มีบุคลิกใหญ่โต

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าปอมพู จะไม่ก้าวร้าวหรือขี้อาย โดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นมิตรมาก แต่ถ้าบุคลิกภาพของผู้เลี้ยง Pom เหนือกว่า มันอาจจะสงวนไว้เล็กน้อยเมื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ อย่าลืมเริ่มเข้าสังคมตั้งแต่เนิ่นๆ ให้น้องๆ ได้สัมผัสกับผู้คนใหม่ๆ สัตว์ใหม่ๆ และเสียงใหม่ๆ

เจ้าปอมพู มีความรักใคร่กับสมาชิกทุกคนในครอบครัว แต่จะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นที่สุดกับผู้ดูแลหลักของน้องๆ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ตามลำพังเป็นเวลานาน สุนัขหรือแมวตัวที่สองสามารถช่วยในแผนนี้ได้

น้องๆ ทำได้ดีในครอบครัวใหญ่ที่มีเด็กและในครอบครัวผู้ใหญ่คนเดียว ตราบใดที่น้องๆ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรัก เตรียมพร้อมที่จะอาบน้ำให้น้องๆ ด้วยความรักเพราะน้องๆ จะดีมีด้าและรักคุณทันที

## สุขภาพสุนัขพันธุ์ปอมพู

พันธุ์ปอมพูมีแนวโน้มที่จะมีเงื่อนไขเดียวกันกับที่ปอมเมอเรเนียนและพุดเติ้ลต้องเผชิญ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่จะมีสุขภาพแข็งแรง แต่บางคนอาจมีปัญหาสุขภาพบางประการ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลเอาใจใส่และตรวจสุขภาพสัตว์เป็นประจำ

ปัญหาสุขภาพทั่วไปบางประการที่เจ้าปอมพู่ ประสบ ได้แก่:

- หลอดลมยุบ
- โรคลมบ้าหมู
- ต้อกระจก

## การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์ปอมพู่

เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว คุณควรติดตามผลการตรวจสุขภาพทางสัตวแพทย์ของ ปอมพู่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ สัตวแพทย์ของเพื่อนๆสามารถช่วยคุณพัฒนากิจวัตรการดูแลที่จะทำให้สุนัขของเพื่อนๆแข็งแรง

เจ้าปอมพู่ มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและมีระดับพลังงานปานกลาง น้องๆเอาใจใส่และจะสนุกกับการเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเพื่อนๆ แต่น้องๆไม่ต้องออกกำลังกายมากเกินไป การเดินวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้ว

ตรวจสอบหูของน้องๆเพื่อหาเศษซากและแมลงศัตรูพืชทุกวันและทำความสะอาดตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ ตัดเล็บสุนัขของเพื่อนๆก่อนที่น้องจะยาวเกินไป ปกติแล้วเดือนละครั้งหรือสองครั้ง น้องๆไม่ควรคลุกกับพื้น ช่างตัดขนของเพื่อนๆสามารถช่วยเรื่องนี้ได้

ความกังวลหลักของเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูแลของปอมพู่คือการรักษาสุขภาพช่องปากของน้องๆ คุณควรแปรงฟันทุกวัน เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์เล็กมักมีปัญหาทางทันตกรรม สัตวแพทย์ของเพื่อนๆสามารถแนะนำวิธีการแปรงฟันให้สุนัขของเพื่อนๆได้อย่างเหมาะสม

เจ้าปอมพู่ เป็นผู้เรียนที่รวดเร็ว อย่าลืมเริ่มฝึกแต่เนิ่นๆ และปลูกฝังนิสัยที่ดี เป็นการยากที่จะทำให้ลายพฤติกรรมที่ไม่ดี ใช้เทคนิคการเสริมแรงเชิงบวก เข้มงวดแต่รัก น้องๆจะตอบแทนด้วยสุนัขที่มีมารยาทดี สุนัขตัวเล็กมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและฉี่บ่อยขึ้น

## การให้อาหารสุนัขพันธุ์ปอมพู่

อาหารปอมพู่ในอุดมคติควรกำหนดขึ้นสำหรับสุนัขพันธุ์เล็กที่มีพลังงานปานกลาง น้องๆมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหากได้รับอาหารมากเกินไป ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามตารางการให้อาหารปกติและอย่าทิ้งอาหารไว้ระหว่างวัน แนะนำให้ทานอาหารมื้อเล็กๆ สองถึงสามมื้อต่อวัน

เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว ความต้องการด้านอาหารของ ปอมพู่ จะเปลี่ยนจากลูกสุนัขไปสู่วัยผู้ใหญ่และจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในวัยชรา คุณควรขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์เกี่ยวกับอาหารของ ปอมพู่ เนื่องจากสุนัขแต่ละตัวมีความแตกต่างกันมากเกินไป ซึ่งรวมถึงน้ำหนัก พลังงาน และสุขภาพ เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะ

# สีขนและการดูแลสุนัขพันธุ์ปอมพู

ขน ปอมพู มักเป็นส่วนผสมของขนและสีของผู้เลี้ยง Pomeranian และ Poodle สีหลักของปอมพูคือสีน้ำตาล สีดำ สีขาว สีแดง สีน้ำตาลแกมเหลือง สีน้ำตาลแกมเทาเงิน บางครั้งขนของพวกมันอาจแข็งและบางครั้งพวกมันก็มีสีผสมกัน

น้องๆมักจะมีขนที่มีความยาวสั้นถึงปานกลางและเป็นผ้าโปร่งแสง แปร่งเบา ๆ ทุกสองสามวันน่าจะเพียงพอ หากปอมพูได้รับขนของผู้เลี้ยงฟูดีแล้ว พวกมันก็น่าจะแพ้ง่าย

เจ้าปอมพู ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรง คุณอาจจะต้องใช้ขนกันหนาวสำหรับสุนัขของเพื่อนๆ และคุณอาจต้องทาครีมกันแดดที่หู จมูก และบริเวณที่บอบบางซึ่งไม่มีขนปกคลุมในช่วงเดือนฤดูร้อน มีน้ำจืดสำหรับลูกสุนัขของเพื่อนๆเสมอหากน้องๆเดินทางไปกับคุณ

## ความเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์เลี้ยงของปอมพู

เนื่องจากปอมพูเป็นสุนัขตัวเล็ก น้องๆจึงสามารถได้รับบาดเจ็บได้ง่ายจากเด็กที่ตื่นเต้นมากเกินไป เจ้าปอมพู เป็นมิตรและรักเด็กมากที่สุดวิธีที่ถูกต้องอย่างอ่อนโยน ใช้ความระมัดระวังอยู่เสมอและอย่าปล่อยให้เด็กเล็กอยู่กับสุนัขโดยไม่มีใครดูแลไม่ว่าในกรณีใด ๆ

เมื่อพูดถึงสัตว์เลี้ยงตัวอื่น เจ้าปอมพู สามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นได้ค่อนข้างดีหากน้องๆได้รับการแนะนำอย่างช้าๆและสงบและการขัดเกลาทางสังคมในช่วงต้นจะช่วยให้เรื่องนี้เป็นไปอย่างราบรื่น Pompoos ไม่ชอบการแยกตัว ดังนั้นบ้านสุนัขหลายหลังจึงอาจเหมาะ อย่าลืมปกป้อง เจ้าปอมพู ในที่สาธารณะจากสุนัขตัวใหญ่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจ้าปอมพู โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เลี้ยง ของ PomeranianและPoodle

## บทสรุปสุนัขพันธุ์ปอมพู (Pomapoo)

### ความสามารถในการปรับตัว

การปรับตัว ★★★★★

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เชื่อกันมานาน สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กทุกสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในคอนโด เจ้าตัวเล็กมักมีพลังงานสูงและร่าเริง เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตในตึกสูง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงในคอนโดต้องมีบุคลิกเงียบๆ พลังงานน้อย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบ และสุขภาพกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในคอนโด

### ความยากในการเลี้ยง

★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจเลี้ยงง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น พวกมันบางสายพันธุ์สามารถฝึกฝนค่อนข้างง่าย พวกมันยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยอมรับความผิดพลาด หรือความไม่เข้ากันกับคุณบ้างในบางสถานการณ์สุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความคิดอิสระ หรือกล้าแสดงออก อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่ คุณจะต้องคำนึงความเข้ากันกับน้องหมาของคุณด้วย ก่อนที่จะเป็นเจ้าของน้องๆ



## ความอ่อนไหว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์ตัวจะปล่อยให้การดำหนิที่ผ่านไปอย่างไม่มีหระ ในขณะที่บางสายพันธุ์ก็เก็บไว้ในใจ สุนัขที่มีความอ่อนไหวต่ำหรือที่เรียกว่า “วาง่าย” “อดทน” “ยึดหยุ่น” และแม้กระทั่ง “จิตใจเข้มแข็ง” สามารถอาศัยในบ้านที่มีเสียงดังวุ่นวาย เจ้าของที่เสียงดังหรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หากคุณมีเด็กเล็กๆ ชอบจัดปาร์ตี้ เล่นในโรงรถ หรือมีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่ความอ่อนไหวสูง

## อยู่ตัวเดียวได้ ★

บางสายพันธุ์มีความผูกพันกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเมื่อเจ้าของทิ้งไว้ตามลำพัง สุนัขที่วิตกกังวลมีความสามารถทำลายล้างได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น เห่า หอน กัดแทะ และก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อนข้างสงบเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านในระหว่างวัน และสามารถพาสุนัขไปที่ทำงานได้

## ทนอากาศหนาว ★★★★★

สายพันธุ์ที่มีขนสั้นมากและมีขนชั้นในหรือไขมันในร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดเมื่ออยู่ในอากาศหนาว สุนัขที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น และควรมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวสำหรับอาศัยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

## ทนอากาศร้อน ★★

สุนัขสายพันธุ์ที่มีขนหนาสองชั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในอากาศร้อนจัด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่มีจมูกสั้น เช่น บูลด็อกหรือบ็อก เนื่องจากพวกมันจะระบายความร้อนได้ช้า หากคุณต้องการพันธุ์ที่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่ร้อน สุนัขตัวโปรดของคุณจะต้องอยู่กับคุณในบ้านในวันที่อากาศร้อนหรือชื้น และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพาไปออกกำลังกายในที่ร้อน หรืออากาศร้อน

# ความเป็นมิตรของสุนัขพันธุ์ปอมพู

## ความเป็นมิตร

### เป็นมิตรกับครอบครัว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจรักความเป็นส่วนตัวและมีนิสัยห่างเหิน ถึงแม้ว่าพวกมันจะได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น้องอาจจะผูกพันใกล้ชิดกับคนคนเดียวและไม่แยแสกับคนอื่น สายพันธุ์อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรของน้องหมา สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็มีส่วนทำให้ น้องรู้สึกสบายใจกับมนุษย์และผูกพันกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

### เป็นมิตรกับเด็กๆ ★★★★★

การมีนิสัยอ่อนโยนกับเด็กๆ และแข็งแรงพอที่จะทนแรงจับได้หนักๆ และสามารถจับมากอดได้ และมีทัศนคติที่เพิกเฉยต่อกราวิ่ง เสียงเด็กที่กรี๊ดร้องลั่นเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สุนัขเป็นมิตรกับเด็ก คุณอาจจะมองหว่าสายพันธุ์ไหนอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่หน้าตาดีถือว่าเข้ากับเด็กได้ดี เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ (ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์พิทบูล) สุนัขตัวเล็กๆ บอบบาง และอาจว่องไว เช่น ชิววา อาจไม่ใช่สุนัขที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเสมอไป

#### การดูสุนัขที่ไม่เป็นมิตรกับเด็ก

\*\*สุนัขทุกตัวมีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันในแต่ละตัว การให้คะแนนของเราเป็นการสรุป และไม่ได้รับประกันว่าสุนัขทุกสายพันธุ์หรือสุนัขแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไร สุนัขจากทุกสายพันธุ์สามารถเข้ากับเด็กได้ดีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ประสบมา การฝึกให้เข้ากับเด็กและบุคลิกภาพ ไม่ว่าสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม และอย่าลืมนึกว่าสุนัขทุกตัวมีขากรรไกรที่แข็งแรง ฟันที่แหลมคม และอาจกัดได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เด็กเล็กและสุนัขทุกสายพันธุ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เสมอและไม่ปล่อยให้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยกัน

## เป็นมิตรกับสุนัขอื่น ★★ ★

ความเป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นและความเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สุนัขบางตัวอาจทำร้ายหรือพยายามข่มขู่สุนัขตัวอื่น ถึงแม้ว่าพวกมันอาจจะรักใคร่กับผู้คนก็ตาม บางสายพันธุ์ชอบเล่นมากกว่าต่อสู้อ และบางตัวจะหนี สายพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สุนัขที่อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมครอกและแม่ของมันจนถึงอายุอย่างน้อยหกถึงแปดสัปดาห์ และใช้เวลาเล่นกับสุนัขตัวอื่นๆในช่วงลูกสุนัข มีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเข้าสังคมของสุนัขที่ดี

## เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า ★★ ★

สุนัขที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าจะทักทายแขกด้วยการกระดิกหางและจุมพอก บางสายพันธุ์อาจขี้อาย ไม่แยแสหรือแม้แต่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสุนัขสายพันธุ์ไหนก็ตาม สุนัขที่เคยเข้าสังคมและสัมผัสกับผู้คนหลากหลายประเภท อายุ ขนาดและรูปร่าง ตอนเป็นลูกสุนัขจะตอบสนองต่อคนแปลกหน้าได้ดีกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จำไว้ว่าแม้แต่สุนัขที่เป็นมิตรก็ควรอยู่ในสายจูงที่ดีและแข็งแรงในที่สาธารณะ

## ด้านสุขภาพของสุนัขพันธุ์ปอมพู

## ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดู

### การผลัดขน ★★ ★

หากคุณกำลังจะต้องอาศัยอยู่กับกับสุนัขของคุณ คุณจะต้องจัดการกับขนสุนัขบนเสื้อผ้าและในบ้านของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดร่วงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ สุนัขบางพันธุ์ผลัดขนตลอดทั้งปี บางตัวผลัดขนตามฤดูกาล บางตัวทำทั้งสองอย่าง และบางตัวแทบไม่ผลัดขน หากคุณเป็นคนรักความสะอาดเรียบร้อย คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีขนน้อย หรือผลัดขนในระดับที่คุณรับได้ เพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้น

### การหลั่งน้ำลาย ★

สุนัขที่มีแนวโน้มจะน้ำลาย น้ำลายอาจยึดไหลเยิ้มที่แขนของคุณและทิ้งจุดเปียกๆ ไว้บนเสื้อผ้าของคุณเมื่อพวกมันเข้ามาทักทาย หากคุณมีทัศนคติที่สบายๆ ไม่ยึดเรื่องน้ำลายของน้องๆก็ดีไป แต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยรักสะอาด คุณอาจต้องการเลือกสุนัขที่มีอัตราการหลั่งน้ำลายต่ำมาเลี้ยง

### ความเลี้ยงง่าย ★

บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องขนแปรง บางสายพันธุ์ต้องการการอาบน้ำ การตัด และการดูแลอื่นๆ เป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพที่ดี พิจารณาว่าคุณมีเวลาและความอดทนสำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลมากหรือไม่ หรือมีเงินจ่ายให้คนอื่นทำ

### สุขภาพทั่วไป ★★ ★

เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี บางสายพันธุ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ข้อสะโพกเสื่อม (**Hip dysplasia**) นี้ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์นั้นจะเป็นโรคเหล่านี้ แต่หมายความว่าพวกมันอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากคุณกำลังรับเลี้ยงลูกสุนัข คุณควรตรวจสอบว่าโรคทางพันธุกรรมใดที่พบได้ทั่วไปในสายพันธุ์ที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการถามด้วยว่าคนขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายของลูกสุนัขที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะเป็นของพ่อแม่ของมัน

### น้ำหนัก ★★ ★★

บางสายพันธุ์มีความอยากอาหารมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่นเดียวกับในมนุษย์ การมีน้ำหนักเกินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในสุนัขได้ หากคุณเลือกสายพันธุ์ที่มักจะมีน้ำหนักมาก คุณจะต้องจำกัดอาหาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ได้ออกกำลังกายเพียงพอ และวัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเป็นมือปกติ แทนที่จะชั่งอาหารไว้ตลอดเวลา

ความสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารสำหรับสุนัขของคุณและสิ่งที่พวกมันแนะนำให้เลือกสุนัขของคุณเพื่อให้ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเพิ่มของน้ำหนักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ หรือทำให้ปัญหาแย่ลง เช่น โรคข้ออักเสบ

## ขนาด ★

สุนัขมีทุกขนาด ตั้งแต่ชิวาว่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ไปจนถึงเกรทเดนที่สูงตระหง่าน การใช้พื้นที่ของสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเข้ากันได้กับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจดูแข็งแรงและน่าเกรงขาม แต่บางสายพันธุ์ก็น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและค้นหาสุนัขขนาดที่ใช้สำหรับคุณ

# ความสามารถในการฝึกฝนสุนัขพันธุ์ปอมพู

## ความสามารถในการฝึกฝน

### การฝึกฝน ★★★★★

สุนัขที่ฝึกง่ายจะเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องๆและเจ้าของ (เช่น คำว่า “นั่ง”) การกระทำ (นั่ง) และผลที่ตามมา (การรับขนม) อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์ก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสายพันธุ์ก็ต้องการเวลา ความอดทน และการทำซ้ำมากขึ้นระหว่างการฝึก หลายสายพันธุ์มีความฉลาด แต่เข้าถึงการฝึกอบรมด้วยวิธี “อะไรในตัวฉัน” ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รางวัลและเกมเพื่อสอนให้พวกมันปฏิบัติตาม คำฝึกสอนของคุณ

### ความฉลาด ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ สติปัญญา และสมาธิ เช่น การเลี้ยงปลูสัตว์ จำเป็นต้องออกกำลังกายสมอง เช่นเดียวกับสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูให้วิ่งตลอดทั้งวันจำเป็นต้องออกกำลังกายร่างกาย หากพวกมันไม่ได้ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจที่ต้องการ น้องๆจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การขุดดินและกัดแทะ การฝึกให้เชื่อฟัง และของเล่นกับสุนัขแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสมองให้กับสุนัข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆของสุนัข เช่น ความคล่องแคล่ว การค้นหา และการช่วยเหลือ

### การกัดแทะ ★★★★★

โดยทั่วไปในสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในช่วงลูกสุนัขและในสายพันธุ์รีทิฟเวอร์ ทุกวัย ความปากไวหมายถึงแนวโน้มที่จะกัด เคี้ยว และกัดเล่น (กัดที่นุ่มนวลและไม่เจ็บปวดซึ่งไม่เจาะผิวหนัง) สุนัขบางสายพันธุ์มักจะใช้ปากจับหรือ “ต้อน” สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์ และพวกมันต้องการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ว่าการแทะของเล่นที่เคี้ยวได้นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับคน สายพันธุ์ปากแข็งมักจะชอบเล่นเกมหาของ รวมถึงการเคี้ยวของเล่นที่อัดแน่นไปด้วยอาหารเม็ดและของขบเคี้ยว

### การไล่ล่าเหยื่อ ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อล่าสัตว์ เช่น เทอร์เรียร์ มีความปรารถนาโดยกำเนิดที่จะไล่ตามและบางครั้งก็ฆ่าสัตว์อื่นๆ สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าเช่นแมว, กระรอก, และบางทีแม่แต่รถยนต์ก็สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นได้ สุนัขที่ชอบไล่ล่าจะต้องถูกจูงหรือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้นมีอยู่กลางแจ้ง และคุณจะต้องมีรั้วสูงแข็งแรงและปลอดภัยในบ้านของคุณ โดยทั่วไปแล้ว สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่อาจดูเหมือนเหยื่อ เช่น แมว หนูแฮมสเตอร์ หรือสุนัขตัวเล็กๆ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ที่ใช้สำหรับการล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ไล่ล่าตามสิ่งเร้า



## เห่าและหอน ★★ ★

บางสายพันธุ์เห่า และหอน มากกว่าสายพันธุ์อื่น เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้นึกถึงความถี่ที่สุนัขส่งเสียงเห่าหรือหอน หากคุณกำลังพิจารณาสุนัขล่าเนื้อ จะพบว่าเครื่องหมายการค้าของพวกมันคือส่งเสียงร้องโหยหวน หากกำลังพิจารณาสุนัขเฝ้าบ้าน เมืองที่เต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเห่าทั้งวันหรือไม่? หรือคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงหรือไม่? คุณมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือไม่? ถ้าใช่ จากนั้นคุณอาจต้องการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่เงียบกว่า

## ความต้องการอิสระ ★

บางสายพันธุ์รักอิสระมากกว่าพันธุ์อื่น สุนัขนอร์ดิค เช่น ไชปีเรียน ฮัสกี้ ได้รับการเลี้ยงดูมาในที่โล่งกว้าง และหากมีโอกาส พวกมันจะออกผจญภัยหลังจากถูกขังไว้ตามสัญญาสัตยาบัน และสุนัขล่าเนื้อจำนวนมากก็ต้องเดินตามจมูกของมัน – หรือกระต่ายตัวนั้นที่วิ่งข้ามเส้นทาง และมันจะหมายถึงการทิ้งคุณไว้ข้างหลัง โดยไม่สนใจไยดี

# ลักษณะทางกายภาพสุนัขพันธุ์ปอมพู

## ลักษณะทางกายภาพ

### ระดับพลังงาน ★★ ★

สุนัขที่มีพลังงานสูง จะมีความแฉะที่พร้อมเข้าชมนสนใจทุกสิ่ง สัญชาติญาณเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนสุนัขบางอย่าง เช่น สำหรับล่าหรือใช้ในปศุสัตว์ พวกมันจึงมีความอดทนที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มวัน พวกมันต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างมาก และพวกมันก็มักจะใช้เวลากระโดด เล่น และสำรวจสถานที่และกลิ่นใหม่ๆ สุนัขที่ใช้พลังงานต่ำ ก็จะกลับกัน มันจะเป็นสุนัขรักสงบเรียบร้อย อาจจะงีบหลับทั้งวัน เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้พิจารณาถึงระดับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของตนเอง หากคิดว่าคุณจะรับมือสุนัขที่ร่าเริง กระฉับกระเฉง แล้วรู้สึกสนุก หรือคิดว่าน่ารำคาญ

### สัญชาติญาณ ★★ ★

สุนัขที่กระฉับกระเฉงอาจมีหรือไม่มีพลังงานสูง แต่ทุกสิ่งที่พวกมันจะทำ พวกมันทำอย่างกระฉับกระเฉง เช่น นอนจะรัดสายจูง (จนกว่าคุณจะฝึกพวกมันไม่ให้ทำ) พยายามไถผ่านสิ่งกีดขวาง และแม้กระทั่งกินและดื่มอีกใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรมอย่างดี เพื่อเรียนรู้มารยาทที่ดี และบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรืออ่อนแอ ในทางกลับกัน สุนัขที่มีกำลังน้อยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่สงบสุขมากกว่า

### การออกกำลังกาย ★★ ★

บางสายพันธุ์ทำได้ดีด้วยการเดินเล่นรอบ ๆ ช่วงค่ำอย่างช้าๆ บางสายพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน หากไม่มีการออกกำลังกายเพียงพอ สายพันธุ์เหล่านี้อาจเพิ่มน้ำหนักและระบายพลังงานที่สะสมไปในแบบที่คุณไม่ชอบ เช่น การเห่า การเคี้ยว และการขุด สายพันธุ์ที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน คนกระตือรือร้น หรือผู้ที่สนใจฝึกสุนัขเพื่อแข่งขันกีฬา สุนัขที่ให้พลังงานสูง เช่น ความคล่องแคล่ว

### ความขี้เล่น ★★ ★★

สุนัขบางตัวเป็นลูกหมาตลอดกาล – ขอเกมเสมอ – ในขณะที่บางตัวก็จริงจังและใจเย็นกว่า แม้ว่าลูกสุนัขขี้เล่นจะฟังดูน่ารัก แต่ให้พิจารณาว่าคุณต้องการเล่นเกมถึงเชือกกี่ครั้งในแต่ละวัน และไม่ว่าคุณจะมีเด็กๆหรือสุนัขตัวอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหมาทั้งวันได้หรือไม่

# หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

 KAWAiiBEAR



สุนัขสายพันธุ์ปอมพู | Pomapoo